

Quyvan Vu

Thu, Jan 27 at 1:58 AM

**Việc tôi đã 27 tuổi mà vẫn còn đức thân, hồn nĩa và trí óc đến nay chưa từng có một tình nào vượt vai khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhò lòng và có chút lo lắng.**

Đôi khi, tôi cảm thấy như thể có điều gì đó không ổn đang xảy ra với mình — Tôi muốn có một mối quan hệ, nhưng tôi cảm thấy như thể Chúa đã dành cho tôi một mình. Tôi không biết phải làm gì vì những người nam thường không chịu để tôi làm quen với tôi, Làm thế nào để tôi vượt qua điều này cho đến khi gặp được đúng người đàn ông của tôi?

Chúng ta phải cố gắng đi theo là của Chúa Giê-xu Christ chứ không phải người khác.

**"Và y, anh em hãy trở nên những người biết chắc chắn về Chúa Trừu và những con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như CHÚA CHÚ U THỨ đã yêu thương chúng ta, xin thân Ngài vì chúng ta..." Ê-phê-sô 5:1-2**

Hãy nhớ rằng, một người đàn ông sẽ không khiến bạn trở nên trở nên hạnh phúc

Đức Chúa Trừu của chúng ta đã không để cho chúng ta có một nhu cầu nào mà không thể đáp ứng được. Sẽ đầy đủ của chúng ta, chứ phải thuộc vào Ngài mà thôi.

**Phao-lô viết cho người Cô-lô-se, "anh chị em cũng nên đầy đủ và trở nên trong Ngài, đừng làm điều mà quy định những người và thế giới" (Cô-lô-se 2:10).**

Hãy phó thác mong muốn của bạn cho Chúa

Bám lấy và theo Đức Chúa Trừu phán với tất cả chúng ta theo những cách khác nhau, nhưng Kinh Thánh luôn là nguồn chân lý đáng tin cậy. Đây là một vài câu Kinh Thánh mà Ngài đã dạy

đó phán với tôi trong những giây phút cô đơn nhất của mình.

**"Nguyện sống nhân tử Chúa an ủi con theo như lời Chúa đã hứa với đấng tể Ngài." Thánh Vịnh 119:76**

**"Ngày càng tăng trên đầu các con cũng đem lại niềm vui cho tôi. Đấng sống, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ." Lu-ca 12:7**

**"Chúa đem tiếng bấc của lòng tôi đến với con: Xin Chúa đem lòng tôi ra khỏi con trong ve của Chúa. Lòng tôi không đem lại ghi vào sổ Chúa sao?" Thánh Vịnh 56:8**

**"Đừng lo lắng gì cả, những trong mọi sự hãy dùng lòng của bạn nguyện, nài xin cùng sự thật mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đức Christ Giê-xu." Phi-líp 4:6-7**

**"Vì những mặt thanh niên kết hôn với mặt trinh nữ thì nào, Đức Nữ Nền ngói sẽ sống trong sự yên; Nhưng cô dâu là niềm vui cho chú rể thì nào, chính ngói sẽ là niềm vui cho Đức Chúa Trời của những người yên." Ê-sai-a 62:5**

***"Vì chính Chúa nên tâm can con, đem thành con trong lòng mẹ con. Con cảm tạ Chúa vì con đem lòng nên mặt cách đáng sợ và lòng. Công việc của Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lòng. Khi con đem lòng nên trong núi kín đáo, đem lòng đem lòng cách tinh xảo núi sâu thẳm của đất, thì các kẻ thù của con không hiểu được lòng Chúa. Mặt Chúa đã thấy và thực hiện vô hình của con; Sự các ngày đem lòng cho con, đã biến vào sổ Chúa khi chưa có mặt ngày nào trong các ngày yên. Lòng Đức Chúa Trời, các kẻ thù của Chúa quý báu cho con biết bao! Các kẻ thù của con yên thì vĩ đại! Nếu con muốn đem lòng các kẻ thù của con thì nhiều hơn cát. Khi kẻ thù của con, con vẫn còn yên với Ngài." Thánh Vịnh 139:13-18***

Hãy xem những lời mà tôi ghi này trong Thánh Vịnh 37:4-7.

**"Hãy vui thú với Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho những điều lòng mình ao ước."**

**"Hãy phó thác đức tin của mình cho Đức Giê-hô-va"**

"Nhớ công ơn Ngài"

"Hãy yên tâm nhớ công ơn Đấng Giê-hô-va"

"Chờ đợi Ngài"

Chúa khi nhìn chúng ta phải khao khát những mối quan hệ. — trước tiên là với Ngài và sau đó là với những người khác.

Vì vậy, hãy cầu xin Chúa cho những mối quan hệ đẹp biết mà bạn muốn và sau đó tìm kiếm Ngài trong khi chờ đợi xem Chúa có gì dành cho bạn.

***"Đấng Chúa Trông là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trở lại hồn bạn và phụng dưỡng những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ngay Ngài đã tôn vinh trong Hội thánh và trong Đấng Christ Giê-xu trở lại qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men." Ê-phê-sô 3:20-21***

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: [crosswalk.com](http://crosswalk.com)